



สารนิพนธ์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือนกันยายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู่ดำ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงปลายปีงบประมาณตามวงรอบแผนปฏิบัติการประจำปีและเป็นห้วงเวลาของการประเมิน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานระดับบุคคล เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA Version 3.0 ส่วนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ คณะฯ นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEX มาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคณะฯ ให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพในระดับสากลต่อไปในอนาคต

สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีสำหรับ**การประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD) สัมพันธ์ ครั้งที่ 20** ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ **"University Engagement"** โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายสถาบัน ผ่านรูปแบบออนไลน์ ระบบ Cisco Webex Meetings

ขอขอบคุณองค์กรร่วมจัดตลอดจนบุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจนทำให้การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในโอกาสนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ พศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน) ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น **"บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน"** ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2563 และขอแสดงความยินดีกับ พศ.ดร.คันสนีย์ จันทรอานุกาฬ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน) ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น **"บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย"** ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2563

สุดท้ายนี้ คณะฯ ได้พัฒนาระบบ **HUSO E-Student Information System** เพื่อเป็นช่องทางสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ระบบการเรียนออนไลน์ ข่าวประกาศจากงานทะเบียนนิสิต ลิงก์ดาวน์โหลดหรือส่งเอกสารคำร้องต่าง ๆ ลิงก์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานิสิตของคณะฯ เป็นต้น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารของนิสิตเข้าไว้ในจุดเดียว เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตในช่วงการเรียนออนไลน์ในยุค COVID-19 รวมทั้งเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับผู้เรียนอีกช่องทางหนึ่ง

ในช่วงนี้ ยังมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ และขออำนวยความสะดวกให้ทุกคนปลอดภัยพ้นจาก COVID-19 ไปด้วยกัน



0-7431-7605

www.huso.tsu.ac.th

husotsu@tsu.ac.th

www.facebook.com/husotsu



HUSO TSU CHANNEL